

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH
V/v Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và các chủ đầu tư dự án:

a) Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra, kiểm toán liên quan đến kế hoạch và đầu tư, đấu thầu trên địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý; chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng, đấu thầu theo nội dung kết luận đã chỉ ra tại các cuộc thanh tra, kiểm toán, kiểm tra.

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp chỉ đạo rà soát từng dự án cụ thể, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng. Kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ sự cần thiết đầu tư, quy mô dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra. Chủ đầu tư cần lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định. Tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

c) Tập trung cao độ, bám sát công việc trong triển khai các chương trình, dự án, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm giao thông. Rà soát kỹ các văn bản hướng dẫn, nội dung nào đã rõ, bảo đảm điều kiện triển khai thì thực hiện ngay, không chờ đợi, không ỷ lại. Chủ động chuẩn bị đối với các nội dung còn vướng mắc để khi có hướng dẫn thì triển khai ngay.

d) Khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện dự án khởi công mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án khởi công mới phải hoàn thành thủ tục đầu tư (phê duyệt dự án) **chậm nhất Quý I/2025, khởi công trong Quý II/2025.**

đ) Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, nhất là các dự án liên vùng, trọng điểm, cấp thiết (Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT) và các dự án giao thông, hạ tầng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện; chủ động phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu sắp xếp tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng về công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

e) Tăng cường, đổi mới công tác tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án theo kế hoạch, nhiệm vụ, địa bàn được phân công; phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

g) Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia để nắm bắt ngay khó khăn, chỉ đạo giải quyết kịp thời; chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm để thống nhất triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng, quý và tuân thủ nghiêm kế hoạch đề ra.

h) Rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện các dự án đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý đang chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài nguyên, vốn đầu tư; các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm đưa đất vào sử dụng gây hoang hóa, lãng phí để đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm.

2. Các chủ đầu tư dự án, đơn vị được giao vốn

a) Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, tiêu dự án do đơn vị mình làm chủ đầu tư, các nhiệm vụ được giao vốn thực hiện.

b) Căn cứ mốc thời gian giải ngân theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND thành phố, khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng các dự án do đơn vị mình quản lý; báo cáo UBND thành phố kế hoạch giải ngân chi tiết, rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết trường hợp không đáp ứng tiến độ đề ra vào **ngày 18 của tháng cuối quý (riêng quý IV: yêu cầu gửi trước ngày 10/11/2025)**, đồng gửi phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước khu vực VI; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn định kỳ hằng tháng, quý và cả năm gửi phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND thành phố gửi Sở Tài chính theo quy định.

Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết trường hợp không đáp ứng tiến độ đề ra, trong đó: (i) Đối với nội

dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: thực hiện báo cáo theo yêu cầu cụ thể của UBND tỉnh, Sở Tài chính trong năm kế hoạch; (ii) Đối với các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: chủ động tham mưu báo cáo của UBND thành phố gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực VI theo các mốc thời gian: **trước ngày 20/6/2025, trước ngày 20/9/2025 và trước ngày 10/11/2025.**

c) Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường, phối hợp làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án và cam kết về tiến độ đối với các hạng mục công trình làm cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm hợp đồng ký kết; trường hợp cần thiết chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác đảm bảo tiến độ chung của dự án. Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định. Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); việc bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

d) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được kéo dài từ các năm trước sang năm 2025; tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, hoàn thành **trong tháng 3/2025.**

đ) Chủ động rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ các dự án, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn được giao theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 17/2023/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024 - 2025.

e) Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, giải ngân nhanh, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

4. Các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 của tỉnh đảm bảo theo quy định tại các Nghị định: số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

b) Chủ trì tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 theo thẩm quyền quản lý. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

c) Thực hiện rà soát các đối tượng, chỉ tiêu, mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 (nếu có) đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a) Chủ động cập nhập kịp thời, đầy đủ nguồn vốn trên hệ thống Tabmis đối với các nguồn vốn đã đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức, vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

b) Chuẩn bị, tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia định kỳ theo quý, 6 tháng và cả năm 2025.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá kết quả giải ngân định kỳ hằng quý, báo cáo UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ và thông báo cho các chủ đầu tư, UBND các phường, xã về kết quả giải ngân vốn năm 2025; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét kiểm điểm các chủ đầu tư, đơn vị, UBND các phường, xã thiếu trách nhiệm, năng lực quản lý dự án yếu, tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với mức trung bình của cả tỉnh liên tiếp trong 03 tháng hoặc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

d) Chủ động rà soát, báo cáo UBND thành phố phương án phân bổ, điều chỉnh, điều hòa vốn đối với những dự án đảm bảo tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo tiêu chí: đến thời điểm theo mốc thời gian giải ngân tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND thành phố, chủ đầu tư nào chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân thì điều chỉnh sang cho các chủ đầu tư, đơn vị, UBND các phường, xã khác thực hiện giải ngân vốn nhanh, có nhu cầu bổ sung thêm vốn và đảm bảo khả năng hấp thụ vốn; không chờ đề nghị của các chủ đầu tư. Thời gian tổng hợp, trình UBND thành phố điều chỉnh kế hoạch vốn (đối với các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND thành phố) theo các đợt như sau: **trước ngày 25/6/2025, trước ngày 25/9/2025 và trước ngày 25/11/2025.**

đ) Tham mưu theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các phường, xã xây dựng, ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư); đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn của các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

e) Tổng hợp kết quả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt việc giải ngân kế hoạch vốn, phải trả kế hoạch vốn năm 2025 do nguyên nhân chủ quan và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, làm cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025 đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu và các cơ quan có liên quan.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Luật Đầu tư công; tập trung rà soát, hoàn thiện phương án Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

h) Đối với số thu tiền sử dụng đất, căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế để nhập dự toán trên hệ thống Tabmis; trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác, chủ động báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này. Chủ trì tham mưu cho UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước; bố trí cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là dự án giao thông có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

i) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án còn tồn đọng, chậm lập báo cáo quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán.

6. Đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực VI phối hợp thực hiện:

a) Đẩy mạnh thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh kiểm soát theo phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”. Thực hiện thanh toán cho các dự án ngay sau khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi.

b) Định kỳ báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm: vốn đầu tư, vốn sự nghiệp) gửi phòng Tài chính - Kế hoạch định kỳ (**trước ngày 08 hằng tháng**), hoặc đột xuất phục vụ cuộc họp trực tuyến, họp giao ban UBND tỉnh, thành phố (nếu có); **chiều thứ 6 hằng tuần** báo cáo nhanh (số liệu) kết quả giải ngân vốn đầu tư công, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố để theo dõi, đôn đốc.

c) Cung cấp, cập nhật kịp thời giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 hằng tháng của thành phố.

d) Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng theo quy định.

7. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng và tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình.

b) Tham mưu cho UBND thành phố trong công tác lập quy hoạch xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng và kiểm tra, đối chiếu thông tin quy hoạch xây dựng của dự án đầu tư khi có yêu cầu.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

8. Phòng Nông nghiệp và Môi trường

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng và tiến độ thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình.

b) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, không chờ đến cuộc họp chuyên đề hằng tháng.

c) Tập trung rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 (nếu có).

d) Tham mưu cho UBND thành phố trong công tác rà soát quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, đối chiếu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án đầu tư khi có yêu cầu.

9. Các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã thực hiện và chỉ đạo thực hiện rút ngắn, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán công trình, ... theo quy định, lộ trình của ngành, lĩnh vực.

10. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng theo quy định; xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (B/c);
- Thường trực HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- C, PCVP UBND HĐND-UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị TP;
- UBND các phường, xã;
- Trang Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hạnh

